

**BÁO CÁO**

**Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008  
của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo  
công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới**

-----

Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 05/7/2018 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc “*Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới*”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008 – 2018 với những nội dung như sau:

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cụ thể hóa xây dựng Kế hoạch số 47-KH/TĐ, ngày 16/4/2008 về việc “*Tham gia phòng, chống ma túy trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bến Tre năm 2008*”; Kế hoạch số 132-KH/TĐ, ngày 21/3/2009 về việc “*Tham gia phòng, chống ma túy trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bến Tre năm 2009*”; Kế hoạch số 152-KH/TĐ, ngày 15/8/2009 về việc “*Tổ chức Hội trại tuổi trẻ Bến Tre đoàn kết phòng chống Ma túy, HIV - AIDS năm 2009*”; Kế hoạch số 238-KH/TĐ, ngày 06/4/2010 về việc “*Hưởng ứng xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy*”.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch số 82 – KHLT/CA-TĐ ngày 30/7/2010 giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre về việc “*Phối hợp hành động, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên*” giai đoạn 2010 – 2015; Kế hoạch số 34 – KHLT/TĐTN – CA về việc tiếp tục thực hiện NQLT 03 về “*Phối hợp hành động, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên*” giai đoạn 2013 – 2015; Kế hoạch số 173/KHPH-CA-TĐ, ngày 26/5/2016 về việc “*Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre*”; Kế hoạch số: 96/KHPH-CAT-TĐTN, ngày 03/4/2017 về việc “*Mở cao điểm phối hợp giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến và hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bến Tre*”; Kế hoạch phối hợp số 56/KHPH-CA-MTTQ, ngày 07/3/2018 giữa Công an tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về các nội dung liên tịch trong năm 2018 triển khai đến các cơ sở Đoàn và Công an các cấp trong toàn tỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo đối với cơ sở, thường xuyên kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình hiệu quả và giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ số lượng, thành phần có kỹ năng công tác để chuyển tải những thông tin về kiến thức pháp luật và tuyên truyền phòng, chống ma túy đến đối tượng thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích, trợ giúp pháp lý.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nội dung liên tịch trong việc nhận lãnh cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến (*mô hình tú trụ: Đoàn Thanh niên, Công an, Quân sự và Hội Cựu Chiến binh*); quan tâm, vận động, hỗ trợ giúp đỡ giới thiệu việc làm cho thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng thông qua mô hình "*Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin*", "*Câu lạc bộ hướng thiện*".

## II. KẾT QUẢ

### 1. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên về tác hại của ma túy và công tác phòng chống ma túy.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn xác định rõ công tác giáo dục, tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, các đơn vị Đoàn trực thuộc thường xuyên phối hợp với Công an các cấp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn ấp, khu phố, cơ quan, đơn vị, trường học. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên và hướng dẫn các biện pháp phòng chống ma túy để thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy vào sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, Hội thi tìm hiểu, tọa đàm, diễn đàn, các lớp tập huấn, tiểu phẩm kịch tương tác, tình huống tương tác, hái hoa dân chủ, về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Việc tổ chức tuyên truyền được các đơn vị tập trung vào địa bàn trọng điểm và nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Kết quả, đã tổ chức được 7.272 cuộc tuyên truyền thu hút 163.854 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu tâm lý Người sử dụng ma túy PSD tổ chức 09 lớp tập huấn truyền thông về tác hại của ma túy, cách nhận biết ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên cho 300 cán bộ Đoàn cơ sở, xã, phường, thị trấn; 3.500 giáo viên, phụ huynh và học sinh của năm trường THPT; 180 cán bộ, thân nhân, học viên đang tham gia cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, thành viên 26 Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức hoạt động mittinh, diễu hành hưởng ứng "*Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy*" thu hút 1.450 lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia; 36 xe đạp hoa diễu hành, tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên các tuyến đường của Thành phố Bến Tre; tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho 1.200 cán bộ Đoàn - Hội về công tác phòng, chống ma túy; ngoài ra, Đoàn cơ sở tổ chức 160 buổi truyền thông trực tiếp cho 4.800 đoàn viên về ma túy, HIV/AIDS.

Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đã chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các đội tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền có nhiều kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy; củng cố, nâng chất và duy trì hoạt động của 213 câu lạc bộ "*Tuổi trẻ với pháp luật*" tại các xã, phường, thị trấn, trường học; tiếp tục phát huy hiệu quả của 104 mô hình Câu lạc bộ "*Thấp sáng niềm tin*", 33 Câu lạc bộ "*Hướng thiện*" trong việc quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, vận động, giáo dục thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp.

Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên nói riêng và cộng đồng nói chung, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng, các cấp, các ngành đối với việc chăm sóc, giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao trong việc tham gia giúp đỡ thanh niên cai nghiện ma túy đã hoàn lương, hòa nhập cộng đồng.

Các Huyện, Thành đoàn, Đoàn cơ sở chủ động phối hợp với Công an địa phương, ngành Tư pháp kết hợp với các trường THCS, THPT trên địa bàn tổ chức tuyên truyền các nội dung như: Pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; Luật phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh; tuyên truyền về Luật phòng, chống tội phạm, được 1.674 cuộc với 107.136 lượt đoàn viên, học sinh tham dự.

**2. Cuộc vận động "3 không với ma túy" trong thanh thiếu niên** (*Không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy*).

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình "*Pháp luật tuổi 18 - Vòng tay yêu thương*" cho 14 Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh với khoảng hơn 3.736 lượt đoàn viên học sinh tham dự. Chương trình được triển khai thực hiện có sự đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung như: kịch tương tác, teambuilding, một giờ để sống... đã tạo được cảm xúc, sự lan tỏa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên học sinh. Ngoài ra, nhiều mô hình giáo dục pháp luật được các cấp bộ Đoàn tham mưu triển khai trong trường học như: Câu lạc bộ "*Trường học an toàn không ma túy*", "*Sân khấu hóa giờ chào cờ đầu tuần*", "*Mỗi tuần một điều luật*", "*Chi đoàn không bạo lực học đường*",... đã góp phần rất lớn vào công tác giáo dục, định hướng cho học sinh những kiến thức cơ bản về pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn ma túy, bạo lực học đường, từ đó hình thành các kỹ năng sống tích cực.

Đội thanh niên xung kích các xã, phường, thị trấn thường xuyên phối hợp với Công an địa phương tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện các điểm nóng, điểm đen về tệ nạn ma túy, đồng thời xây dựng mô hình "*Hòm thư tố giác*", "*Tìm địa chỉ đen*" tại các Chi đoàn dân cư nhằm vận động đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, cung cấp các

thông tin có giá trị giúp cho lực lượng Công an và cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất ma túy.

Ban Chấp hành Đoàn các trường Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy, lồng ghép tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện Cuộc vận động “3 không với ma túy” trong 100% đoàn viên, thanh niên, học sinh và các Chi đoàn. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức tuyên dương, biểu dương những thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia phòng, chống ma túy tại cộng đồng.

### **3. Công tác phối hợp cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục thanh thiếu niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.**

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Giám thị Trại giam Châu Bình và Ban Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT Bến Tre tổ chức chương trình “*Lối về yêu thương*” – Giao lưu, gặp gỡ với hơn 300 người đang chấp hành án phạt tù, thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn tỉnh tham dự. Trong chương trình, các đối tượng thanh niên đang chấp hành án phạt tù, thanh thiếu niên chậm tiến được xem đoạn clip phóng sự về công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, giao lưu với 04 đại biểu khách mời (*đồng chí Nguyễn Văn Đảm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, anh Lê Thừa Dương Hùng, 01 thanh niên đã chấp hành xong án phạt tù phấn đấu vươn lên hòa nhập cộng đồng, 01 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên cải tạo tốt tại Trại giam Châu Bình*) và tiểu phẩm ca kịch “*Lối về yêu thương*”. Chương trình đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự gắn kết giữa tổ chức Đoàn và Công an các cấp trong công tác phối hợp giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và nhận thức của thanh niên đã chấp hành xong án phạt tù, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật để từ đó có hướng khắc phục, điều chỉnh sớm trở thành người có ích cho xã hội. Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 300 phần quà và hỗ trợ 12.000.000 đồng cho 04 thanh niên phát triển kinh tế (*01 phạm nhân đang chấp hành tốt án phạt tù, 03 thanh niên hoàn lương, thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn*).

Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật phòng, chống ma túy về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và Cơ sở Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội năm 2017. Kết quả, công tác phối hợp giữa chính quyền, các ngành liên quan với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, có sự phân công quản lý, cảm hóa, giáo dục, tư vấn cho người sử dụng ma túy trong quá trình thực hiện công tác cai nghiện; đối tượng sau cai nghiện trở về gia đình, hòa nhập cộng đồng cao (*nhất là đối tượng cai nghiện tự nguyện*).

Phát huy có hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ “*Thắp sáng niềm tin*”, mô hình “*Tứ trụ*” trong việc quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, vận động, giáo dục thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp. Các cấp bộ Đoàn đã nhận lãnh cảm hóa, giáo dục

3.346 thanh thiếu niên chậm tiến, tiến bộ 2.258 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 181 thanh niên.

Đoàn các cấp trong tỉnh phối hợp với lực lượng Công an tổ chức điều tra khảo sát, nắm chắc tình hình nghiện ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó phân loại, nắm hoàn cảnh gia đình từng đối tượng, đồng thời tổ chức tiếp cận, tư vấn và vận động đăng ký hình thức cai nghiện cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút hơn 1.347 lượt thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật tham gia như: giao lưu bóng đá, giải bóng chuyền "*Thấp sáng niềm tin*", giao lưu văn nghệ với chủ đề "*Thanh niên với Tổ quốc*", "*Hát về biển, đảo quê hương*",... Qua các hoạt động đã tạo được sân chơi lành mạnh, góp phần vào công tác tập hợp, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các đối tượng thanh thiếu niên đặc thù; giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện cách ly với bạn bè xấu, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, từng bước vượt qua những mặc cảm cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

100% Đoàn cơ sở đều có xây dựng kế hoạch và bảng đăng ký liên tịch với ngành Công an - Quân sự - Tư pháp - Hội Cựu Chiến binh về tổ chức quản lý, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhận lãnh cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến và tuyên truyền phòng chống tội phạm. Các xã, phường, thị trấn đều có thành lập đội thanh niên xung kích, mỗi đội trung bình có từ 5 đến 15 thành viên, nhiệm vụ của đội là thường xuyên tuần tra giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

### III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

#### 1. Ưu điểm

Sự quan tâm lãnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cấp bộ Đoàn và Công an địa phương; sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện, trách nhiệm, nghĩa tình của các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong việc triển khai thực hiện.

Ban Chấp hành Đoàn và ngành Công an từ tỉnh đến cơ sở có chủ động trong công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền giáo dục và thực hiện các phong trào về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Có xây dựng kế hoạch hoạt động và lộ trình thực hiện cho từng nội dung, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội để có hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, nắm chắc các đối tượng vi phạm.

Cấp cơ sở có tập trung quán triệt các nội dung theo chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, từ việc chủ động xây dựng kế hoạch liên tịch với các ngành có liên quan trong thực hiện các nội dung tuyên truyền. Trong quá trình tổ chức thực hiện luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành trong công tác phối hợp, sự chấp hành chỉ đạo và thực hiện tốt của cơ sở.

#### 2. Hạn chế

Điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương không đủ để tổ chức cai nghiện tự nguyện theo quy định đối với những đối tượng đăng ký cai nghiện tự nguyện tại địa

phương; cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh không đáp ứng đủ chỗ cho các học viên tham gia cai nghiện. Công tác vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện và quản lý đối tượng nghiện ma túy gặp nhiều khó khăn do phần lớn đối tượng không tham gia, thường vắng mặt khỏi địa phương, khó tiếp cận, cảm hóa.

Trách nhiệm phối hợp quản lý, giáo dục người sử dụng và người nghiện ma túy giữa gia đình người nghiện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở chưa cao.

Kỹ năng công tác tuyên truyền của một số cán bộ Đoàn, báo cáo viên cơ sở chưa thuyết phục, chưa nắm bắt kịp thời những thông tin thời sự, các văn bản pháp luật có liên quan để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền. Cán bộ Đoàn thường xuyên biến động nên nhiều cán bộ mới chưa được tập huấn nhiều về phòng, chống ma túy dẫn đến một số hoạt động tuyên truyền, phong trào còn hạn chế.

Công tác giới thiệu học nghề, việc làm cho đối tượng còn nhiều hạn chế do phần lớn gia đình đối tượng chậm tiến, cai nghiện là những gia đình nghèo, nhiều thanh niên còn mặc cảm nên từ đó đối tượng không yên tâm tham gia học nghề dẫn đến phát sinh các tệ nạn xã hội, tái nghiện.

#### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Đề nghị Ban Chỉ đạo NQLT 03 Trung ương thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm công tác phối hợp thực hiện chương trình hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động phong trào tham gia phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI**

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền, phối hợp thống nhất hành động giữa Đoàn Thanh niên với Công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác, lấy lực lượng Công an làm nòng cốt trong việc đấu tranh phòng, chống ma túy nhằm cụ thể hóa kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 56/KHPH-CA-MTTQ, ngày 07/3/2018 giữa Công an tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về các nội dung liên tịch trong năm 2018; Chương trình phối hợp số 07/CTr-CA-MTTQ, ngày 28/7/2014 giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên với Công an tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; kế hoạch số 173/KHPH-CA-TĐ, ngày 26/5/2016 giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc "*Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre*". Đồng thời, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo đối với cơ sở, thường xuyên kiểm tra nhằm hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ giải quyết những khó khăn; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, giúp đỡ thanh

niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng có việc làm ổn định; tổ chức các hoạt động, diễn đàn, chương trình “*Lối về yêu thương*” nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật góp phần phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật, sử dụng ma túy, cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, tránh tái phạm.

Tổ chức các chương trình Thắp sáng ước mơ dành cho đối tượng thanh niên hoàn lương, sau cai nghiện. Duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình câu lạc bộ “*Thắp sáng niềm tin*”, “*Tuổi trẻ với pháp luật*”, “*Tim địa chỉ đen*”, “*Hòm thư xanh*”, “*Thám tử hồng*”, “*Vòng tay bè bạn*”, “*Chi đoàn 3 không*”, Đội Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự,... để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trong việc phát hiện, tố giác, phòng chống ma túy.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo về Đảng ủy Công an tỉnh theo dõi, tổng hợp.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy Công an tỉnh;
- TT Tỉnh đoàn;
- Ban TNNT, CN&ĐT Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Phúc Linh**